

## NGAI KÒNRÃN XXVII – B CHÚA NHẬT XXVII - B

### *BỚTA GỐBỒH LÃH BỒ BOAI ALÃ BỚTA* *Tình yêu là đầu mối của mọi chuyện*

Bớta gốbồh mớ tambau lãh bớta crớnggớ Yàng dề : Yàng nễh crớnggớ kòn-bonus gễh klau gễh ùr, Yàng nễh lớh kòn-bonus in gễh plai nùs gít gốbồh kòn klau mớ kòn ùr, hớ lãh bồ-boai lãm tus rài kis ùr bớlau.

*Tình yêu và hôn nhân là công việc sáng tạo của Thiên-Chúa : Thiên-Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, Thiên-Chúa đã cho con người có con tim biết yêu giữa nam và nữ. Đó là đầu mối của đời vợ chồng.*

Dônia kòn-bonus nễh sớntờm bớh ùr-bớlau sớnrờp, ớ gễh yô ùr bớlau hớ gen ở gễh kòn bonus be bol he ngai do.

*Thế giới con người đã khởi sự từ đôi vợ chồng tiên khởi, không có đôi vợ chồng ấy thì không có dòng giống nhân loại như chúng ta hôm nay.*

Gen tàng ùr bớlau mớ hìu bớnhã lãh tớnggu-me jớh alã kòn bonus dề.

*Nên vợ chồng và đời sống gia đình là cái gốc của toàn thể nhân loại.*

Srã gớlik gớ ngai do yal wớl he in loh làng : Yàng nễh lớh gớ rài kis ùr-bớlau làng sớntờm broã lớh gớ jới-bớtiền kòn-bonus, lãh jới đờng màng rólau jớh tam plai ù Yàng nễh crớnggớ.

*Sách sáng thế thuật lại cho chúng ta rõ ràng : Thiên-Chúa đã làm nên đời vợ chồng để khởi sự việc tạo nên dòng giống nhân loại, là loài cao trọng nhất trong công trình tạo dựng.*

Kòn-bonus gớ cau tồm, ala gớnoar Yàng dề ấ-t-bồ trồ tiãh mớ alã bớta, kòn-bonus sớndãn phãn lớ in be lớ gen gớ hời be hớ. Tớrnữ gen Yàng crớnggớ cau ùr, mớ bớta gốbồh-gớbài nễh sớntờm bớh đớ hớ jớ lồi dũt trồ tiãh.

*Con người làm chủ, thay quyền Chúa cai quản trời đất muôn loài, con người gọi vật gì như thế nào thì nó được gọi như thế. Rồi thì Thiên-Chúa dựng nên người nữ và chuyện tình và hôn nhân đã bắt đầu từ đó cho đến tận thế.*

Tam tử đớ lãh : gốbồh là bồ boai alã bớta, hớ lãh kớñ kờ alã bớta dề, tam hớ gễh bớta rài kis ùr-bớlau, tài bớh ở gễh bớta gốbồh gen ở tử lớ rớgớ gễh rài kis ùr-bớlau gắn gắn.

*Khi nói rằng : tình yêu là đầu mối của mọi chuyện, đó là muốn tìm căn cội của mọi chuyện, trong đó có đời sống vợ chồng, bởi vì không có tình yêu thì cũng chẳng bao giờ có cuộc đời hôn nhân thật sự.*

Gẽh gít nờu cau đơs gơbõh, mớya nờu cau wă-gít gơbõh lăh chi lời, cau mìnđ gít jăt bớta chồl-lămlai nùs dề, tam hỡ gẽh gít nờu cau ở gơbõh ngănn gôn mớ kỡ-kỏljăp, gẽh gít nờu yô ùr-bớlau tam sắng lời, sớlơ tam rớnàng pắs-gớs gen bớta tam sắng lời ùr-bớlau sớlơ gớprà be kờp plũh ở rớgới tớmbời.

*Có biết bao người nói yêu, nhưng có bao nhiêu người hiểu biết thật sự yêu là gì, ai cũng biết chiều theo sự đưa đẩy của con tim, trong đó biết bao người không yêu chân thành và bền vững, có biết bao đôi vợ chồng ly dị, càng trong thời đại phát triển thì chuyện ly dị vợ chồng càng lan tràn như bệnh dịch khó chữa.*

Hỡ lăh cớng tàng loh làng yal gít lăh rà cau ở sềnn mắng, ở pắp-gàr bớta gơbõh, rà cau kớlời lăh gơbõh lăh mìnđ bớh kờn-bớnus mớ krung khắtt kờn-bớnus dề. Tam rài kis ùr-bớlau gen gắm gơbõh gắm ớm bắl, ở gơbõh tai gen tam tớngắc : khi lờtt gùnnđ khi, he lờtt gùnnđ he.

*Đó là bằng chứng nói lên rằng nhiều người không quý trọng, không bảo vệ tình yêu, nhiều người nghĩ rằng tình yêu là sản phẩm thuần túy bởi con người và tùy ở con người. Trong cuộc đời hôn nhân thì còn yêu thì còn sống chung, không yêu nữa thì chia tay : anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.*

Tớrnữ gen cau jời bau ndai, bớnn boài ngắnn be tamgớl dùl blăh ào !  
*Sau đó rồi người ta lại tìm một người khác, dễ dàng như thay áo vậy !*

Ală phắnn kis ndai krung gít jời yô, mớya gớ ở gẽh rài kis ùr-bớlau, kờn-bớnus lăh rùp Yàng dề ở rớgới kis be ală phắnn hỡ, gen tàng bớta dri-bớnnàn tớmm kờn-bớnus ndrờm be ală phắnn kis ndai, mìnđ kis jăt bớta chồl-lămlai pỏắc sắ ở dớng dề.

*Loài vật cũng biết tìm cặp, nhưng nó không có tình yêu và đời sống vợ chồng, con người là hình ảnh Thiên-Chúa không thể sống như những loài ấy, nên chuyện dâm ô ngoại tình hạ giá con người xuống ngang như những loài vật chỉ sống theo bản năng xác thịt hư hèn.*

Bớta tam lời ùr-bớlau krung behỡ sớl, gớ lớh gớs bớta ðàs mắtt rài kờn-bớnus in, mớ lớh roh bớta yòm mắng Yàng nềh ớnn dớ rài kis ùr-bớlau in bớh sớnrờp.

*Chuyện ly dị vợ chồng cũng thế, nó làm nên sự ô nhục cho đời người, và làm mất cái phẩm giá mà Thiên-Chúa đã trang điểm cho đời vợ chồng từ khởi đầu.*

Jónau Kónrann Jesu dê lăh jónau đơs lờh wớl bớta Yàng nẻh lờh gớh bớh sớnrờp : “Bớta lời Yàng nẻh tamklăc gen bớnus ở gẻh tamcăh.”

*Lời của Chúa Giêsu là lời khẳng định điều mà Thiên-Chúa đã làm nên từ ban đầu : “Điều gì Thiên-Chúa đã kết hiệp loài người không đợc phân ly.”*

Ală cau pal rẻ wớl mớ Yàng làng gít lăh : bớta lời Yàng lờh gớh lăh niăm lớm, ală bớta ở rớgới gẻh dilăh Yàng ở gớbớh, bớta gớbớh Yàng dê lăh ngăn ngồn mớ kỡ-kớljăp sùm sùm rài rài.

*Mọi người phải trở về với Thiên-Chúa để hiểu rằng : sự gì Thiên-Chúa dựng nên đều tốt đẹp, mọi sự không thể có nếu Thiên-Chúa đã không yêu thương và tạo dựng, tình yêu của Thiên-Chúa luôn chân thật và bền vững muôn đời.*

Bol he pal rẻ wớl mớ Yàng tài bớh Yàng lăh gớbớh, cau lời iat jónau Yàng dê gen kis sùm tam bớta gớbớh mớ gít gớbớh ngăn ngồn mớ kỡ-kớljăp.

*Chúng ta phải trở về với Thiên-Chúa vì Thiên-Chúa là tình yêu, ai nghe lời Thiên-Chúa thì luôn sống trong tình yêu và biết yêu thương chân thật và bền vững.*

Be Kónrann Jesu sùm tamklăc mớ Yàng Bập lăh tô tồm bớta gớbớh mớ bớta niămgoh, gen cau lời triăng tamklăc sùm mớ Să Mhăm niăm goh Khai dê, sùm gẻh Khai pớnrò bớta gớbớh mớ bớta niămgoh tus bớh Yàng, be Sră-goh nẻh cih : Bớtau lờh niăm goh mớ ală cau gớh niăm goh bớh dùl tô tồm lớm.”

*Giống như Chúa Giêsu luôn kết hiệp với Chúa Cha là nguồn tình yêu và sự thánh thiện, những ai chuyên chăm kết hiệp với Mình Máu Thánh Người, luôn đợc Người thông chuyển tình yêu và sự thánh hoá đến từ Thiên-Chúa, như Kinh Thánh đã viết : Đấng thánh hoá và những người đợc thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc.*

Cau lời kis rài kis ùr-bớlau gen kớp-kờn gẻh Kónrann Jesu ớm bal, làng sùm gớbớh kỡ-kớljăp mớ niămgoh.

*Những ai sống đời hôn nhân thì cần có Chúa Giêsu ở cùng, để luôn yêu thương bền vững và thánh thiện.*

Gớbớh lah jónau đờng ngăn, bớsrăm sùm krung ở jớh jónau. Dăn tẻ Kónrann lăh tô tồm bớta gớbớh bớto bol he.

*Yêu là một bài học lớn, học hoài cũng không hết chuyện, hãy xin Chúa là nguồn tình yêu luôn dạy chúng ta.*